

Với các phái yếu văn phòng sơ mi [thời trang trẻ em](#) đẹp là item chưa bao giờ hết nóng. Không còn quá cứng nhắc, sơ mi những năm gần đây đã có nhiều cách điệu cho tươi mới và thích hợp với xu thế thời trang đẹp ngày nay. Chỉ cần học hỏi thêm những cách thức phối đồ cùng áo sơ mi sao cho thật đúng điệu, bé gái nữ đã có thể có cho mình một bộ item thời trang đẹp lại có thể diện trong mọi trường hợp hay sự kiện.

Sơ mi là một trong số các trang phục thời trang đẹp, thông dụng và không bao giờ bị quê đối với người làm việc văn phòng, công sở. Có thể thấy từng kiểu dáng thiết kế thì đều có đậm nét xi tai văn phòng, là sự trộn lẫn những trào lưu thời trang đẹp & mới nhất để tôn lên nét đẹp cổ điển của người con gái Việt Nam. Phong cách thiết kế thời trang đẹp song rất là thân quen cùng với vóc dáng con người VN, tao nhã & quyền rũ, nhưng mà chẳng kém mất phần quyền rũ do các đường chỉ may, họa tiết giản dị tuy nhiên vô cùng tinh tế.

Vẫn có các nét sắc sảo trong xi tai ăn mặc thời trang của mình, nhiều mẫu thiết kế mang tới ấn tượng cùng với điểm nhấn trong những mẫu áo sơ mi. Những kiểu design được may sắc sảo kết hợp cùng với những chi tiết trang trí, đó có thể là những đường xếp ply, đường đăng ten, hoặc những bông hồng cách điệu giản đơn tuy thế cực kỳ thanh lịch.

Gam màu chính của các chiếc sơ mi thời trang đẹp chính là các gam màu sắc tươi sáng tượng trưng cho hoa & lá khiến cho chói lọi không gian man mác của bầu trời thu. Bé gái có thể mix áo somi đi cùng cái váy kiểu chữ A hoặc là chiếc quần Tây Âu.

Bản thân bạn mong muốn trở thành phái đẹp thời trang và trẻ trung hãy lựa công thức diện áo sơ mi màu trắng cùng với một chiếc jeans skinny tone màu dịu nhẹ ví như: Sắc xanh lơ, màu đỏ tía, đỏ booc đô với kiểu dáng cạp cao đi kèm theo thắt lưng vòng eo hoặc chọn lựa 1 cái dây nịt có xu hướng yên ngựa, giày gót cao và cái bóp xách tay bằng da có màu đen tạo nên style thời trang đẹp, cá tính tuy nhưng cũng vô cùng lãng mạn.

Nếu kết hợp giữa cái chiếc áo sơ mi kèm theo quần hoa lưng cao & đi với sự chọn lựa này được mix cùng với thắt lưng dạng mảnh, một đôi giày gót cao màu đỏ hết sức cuốn hút sẽ làm ấn tượng cặp chân dài & làm tăng chiều cao body của các bé. Giỏ xách có màu kem nhẹ nhàng kèm theo đây là 1 style thời trang đẹp không kém cạnh cho các bé gái văn phòng, còn tôn lên vẻ đẹp sắc sảo của chính bản thân bạn. Hay chiếc áo sơ mi màu trắng dễ dàng mix cùng với 1 chiếc jeans sắc đỏ, áo khoác bằng jeans không có tay loại ghile, sắc đeo vai kiểu dáng dành cho học sinh và một đôi thể thao năng động tạo phong cách mạnh mẽ cũng chính là một kiểu thời trang đẹp, nghịch ngợm dành cho phái đẹp năng động.

Chiếc sơ mi đó là kiểu trang phục phổ thông mà bất cứ người nào trong tủ quần áo thì cũng phải có một vài chiếc vì sự đơn giản, rất dễ bận. Tuy nhiên, chỉ cần 1 chút sắc nét, một chút phong cách & có kiến thức, phái đẹp sẽ sở hữu được những bộ trang phục sơ mi thời trang đẹp & rất cá tính. Sẽ là thiếu sót nếu năm này không có item thời trang đẹp trong tủ đồ thời trang trẻ em của chính bạn đấy.

(Theo [Khách sạn Hà Nội](#))